

**** ประวัติความเป็นมาของด่านศุลกากรเบตง****
History of betong customs house



เดิมด่านศุลกากรเบตง มีที่ทำการเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น หลังคามุงสังกะสี



และที่พรมแดนเบตง เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ใช้งบประมาณ ๗๘,๓๗๕.-บาท บนเนื้อที่ ๔ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ ยล ๖๓ บริเวณบ้านกาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ต่อมากรมศุลกากรได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดนขึ้นมาใหม่ใช้งบประมาณ ๕,๗๒๐,๐๐๐.- บาท บนที่ดินแปลงเดิม ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๗ โดยมีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิด



ต่อมา เมื่ออาคารที่ทำการไม่ได้ทรุดโทรม กรมศุลกากรจึงได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด้าน
ศุลกากรเบตงขึ้นมาใหม่ บนพื้นที่เดิม คือ อาคารปัจจุบัน เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๑๒
ตารางวา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๓



ต่อมาด่านศุลกากรเบตง ได้รับงบประมาณจากกรมศุลกากร ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดนเบตงแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ในวงเงินงบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมันการช่าง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วเสร็จเดือน กันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ย้ายจากที่ทำการด่านศุลกากรหลังเก่า มาอยู่ที่ทำการแห่งใหม่ในเดือน เมษายน ๒๕๕๓ และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ทำการด่านฯ หลังเก่า ด่านฯได้รับงบประมาณในวงเงิน ๔ ล้านบาท เพื่อการปรับปรุงอาคารด่านฯ หลังเก่า ให้เป็นที่พักอาศัยแก่ข้าราชการด่านศุลกากรเบตง จำนวน ๑๖ ห้องแล้วเสร็จเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔



ด้านบุคลากรเบตง เป็นด้านบุคลากรทางบก สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ กรมศุลกากร รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้นความรับผิดชอบของด้านศุลกากรปัตตานี มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการผ่านพิธีการนำเข้าและส่งออก จัดเก็บภาษีอากร ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รวม ๒๔ คน



ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของด่านศุลกากรเบตง (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)
รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้น อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอรามัญ มีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งสิ้น ๓,๒๔๗ ตารางกิโลเมตร



รูปภาพและแผนที่

ทิศเหนือ ติดจังหวัดสงขลา และปัตตานี

ทิศตะวันตก ติดรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันออก ติดจังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ติด รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย